

บันทึกข้อความ



ต.ค.สช. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

เรื่อง มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 5/2568 (นัดพิเศษ)

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 ได้มีมติตามระเบียบวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

4.1 เรื่องการเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1 คือ นายพิษณุ อุ่นอก รองประธานกรรมการ คนที่ 2 คือ นางวีตา ภูกัน เจริญญิก คือ นายเอกพล ดำรงจิรธนากร เลขานุการ คือ นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ และออกเป็นประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55

4.2 เรื่องประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น

มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการในแต่ละคณะ คือ 1.คณะกรรมการอำนวยการ 2.คณะกรรมการเงินกู้ 3.คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไปดำเนินการเลือกตั้งตำแหน่งรองประธานกรรมการ และตำแหน่งเลขานุการ ของทั้งสามคณะ พร้อมแจ้งผลให้เลขานุการทราบ และเห็นชอบการออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น

4.3 เรื่องประกาศฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม เห็นชอบการออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 1.นายประสิทธิ์ หนูกุ่ม ประธานอนุกรรมการ 2.นายประทีป เนาวรัตน์ อนุกรรมการ 3.นายเนติพัฒน์ ประทุมวัลย์ อนุกรรมการ 4.นายเผก สิทธิพันธ์ อนุกรรมการ 5.นายพุฒิพงศ์ แก้ว หวัง ส กู ล เลขานุการ

4.4 เรื่องการมอบอำนาจ

มติที่ประชุม เห็นชอบการมอบอำนาจ ดังนี้ 1.มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ ในการทำการแทน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 2.มอบอำนาจให้กรรมการอำนวยการ ในการจดทะเบียนนิติกรรมการจำนอง โฉนด จำนอง และปลดจำนองที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุดที่นำมาเป็นประกันหนี้เงินกู้ 3.มอบอำนาจให้กรรมการ ดำเนินการ หรือผู้จัดการ ในการติดตามทวงถาม เรียกร้องหนี้สิน ค่าเสียหาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ ในศาลทั่วราชอาณาจักร และการบังคับคดีตามกฎหมาย 4.มอบอำนาจให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ในการส่ง ต้นฉบับโฉนดที่ดินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับเอกสารคืนต่อสำนักงานบังคับคดี 5.มอบอำนาจให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เป็นผู้กระทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

